

Số: /SNN-VP
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2728/UBND-TH ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri phường Long Phước, thị xã Phước Long kiến nghị: Hiện nay, giá nhiên liệu giảm nhưng giá các mặt hàng phục vụ nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cao, trong khi giá nông sản (điều, tiêu, cao su) thấp. Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho người dân.

Trả lời:

Từ năm 2021 đến nay giá các loại vật tư như phân bón, thuốc BVTV tăng cao. Giá nhiên liệu biến động liên tục tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giảm thiểu những áp lực trên cho người nông dân. Ngành nông nghiệp đang tích cực triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy sản xuất sản xuất như sau:

- Đề xuất nhiều giải pháp để giảm thiểu các chi phí sản xuất như sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả, giảm sử dụng phân bón vô cơ, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ; tăng cường sử dụng nguyên liệu vi sinh hoặc hữu cơ, áp dụng kỹ thuật thông minh, kinh tế tuần hoàn để tiết kiệm đầu vào, phát triển mạnh tiềm năng sản xuất năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đa dạng thích ứng biến đổi khí hậu, đối phó khắc phục nguy cơ dịch bệnh hại, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn (được triển khai tại Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 15/7/2022 về việc triển khai Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050)

- Tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản: Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá, giới thiệu nông sản thông qua hoạt động phát triển các sản phẩm OCOP tạo uy tín cho nông sản trên thị trường.

- Bố trí và cân đối nguồn ngân sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên nguồn vốn cho các ngành nghề đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp

- Phối hợp với các địa phương thúc đẩy sản xuất theo chuỗi sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho các vùng trồng, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm

- Đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giúp người nông dân được tiếp cận với dịch vụ này nhiều hơn để yên tâm đầu tư, sản xuất (Triển khai thực hiện theo Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

- Thời gian tới triển khai các đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững theo chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sau khi được UBND tỉnh ban hành cụ thể: Đề án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án "Phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu hoạch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"; Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Đề án tái cơ cấu toàn diện ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

2. Cử tri xã Thanh Lương, thị xã Bình Long kiến nghị: Việc trồng trọt, chăn nuôi chủ yếu do nông dân tự phát, các nhà nghiên cứu khoa học chưa có nghiên cứu về tình hình thổ nhưỡng để giúp nông dân trồng trọt, chăn nuôi cây, con gì cho phù hợp. Đề nghị ngành chức năng tỉnh khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên đất, nước giúp nông dân phân bố chuyên canh cây trồng hợp lý.

Trả lời:

Việc điều kiện tự nhiên như thổ nhưỡng (đất), nước đã được nhiều đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá, cập nhật và đăng tải công khai trên nhiều kênh thông tin đại chúng trong đó có thể kể đến thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (binhphuoc.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của Ban tuyên giáo tỉnh Bình Phước (tuyengiaobinhphuoc.org.vn) mục "Địa chí Bình Phước" cử tri có thể tham khảo. Ngoài ra Ngành nông nghiệp và PTNT cung cấp thêm một số nội dung sau:

* **Về thổ nhưỡng:** Bình Phước có 6 nhóm đất chính gồm: (1) Đất phù sa chiếm 0,12% tập trung chủ yếu khu vực xã Đăng Hà huyện Bù Đăng; (2) Đất xám chiếm 13,2% phân bố khắp tỉnh tập trung trữ lượng lớn tại Chơn Thành, Hớn Quản, Đồng Phú; (3) Đất đen chiếm 0,26% phân bố tại Bình Long, Đồng Phú và Bù Gia Mập; (4) Đất đỏ vàng chiếm 80,19% phân bố khắp cả tỉnh trong đó trữ lượng lớn tại Bù Gia Mập, Phú Riềng; Bù Đăng; Đồng Phú; (5) Đất dốc tụ chiếm

2,99% phân bố khắp cả tỉnh tập trung trữ lượng lớn tại Bù Đăng; Bù Gia Mập và Bù Đốp; (6) Đất xói mòn tro sỏi đá chiếm 0,04% tập trung tại vùng đồi cao có độ dốc ≥ 20 độ.

*** Về nguồn nước**

- Có 03 hệ thống con sông lớn gồm: (1) Sông bé có diện tích lưu vực đoạn chảy qua Bình Phước là 4.778km vuông và được quy hoạch 3 công trình thủy điện lớn và 01 công trình thủy lợi gồm: Thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn; Srok Phu Miêng và công trình thủy lợi Phước Hòa); (2) Sông Đồng Nai lượng nước bình quân của sông ở Bình Phước là 19,1 m³/s chảy qua địa phận các xã Thọ Sơn, Đoàn Kết, Thống Nhất, Đồng Nai thuộc huyện Bù Đăng; (3) Sông Sài Gòn là phụ lưu của hệ thống sông Đồng Nai chạy qua các xã Lộc Hoàn, Lộc Tấn của huyện Lộc Ninh với diện tích lưu vực tại Bình Phước 1.112 km vuông.

- Các sông, suối khác: có nhiều con sông, suối vừa và nhỏ giữ vai trò quan trọng trong công tác thủy lợi đảm bảo một lượng nước lớn cho diện tích canh tác của tỉnh có thể kể đến một số con suối suối lớn có diện tích lưu vực trên 100km vuông gồm: Suối Giai; suối rạc, Suối Lập... và có 11 con sông lớn có diện tích lưu vực trên 100 km vuông như: Sông Đắc B' Lập; Sông Đắc B' Me; Sông Đắc Huýt...

- Các công trình thủy lợi, thủy điện: Hồ Thác Mơ diện tích mặt hồ trên 110km²; Hồ Sóc Miêng diện tích mặt hồ trên 16,42km²; Hồ Cần Đơn diện tích mặt hồ trên 36km²; Hồ Phước Hòa ... và các đập khác

*** Về vùng chuyên canh nông nghiệp chính của tỉnh**

- Đối với cây điều diện tích tập trung gần 90% tại 4 huyện: Bù Đăng; Bù Gia Mập; Phú Riềng và Đồng Phú.

- Đối với cây cao su diện tích được phân bố tương đối đều trong đó có 3 huyện diện tích lớn chiếm trên 50% tại các huyện Hớn Quản; Đồng Phú; Lộc Ninh.

- Đối với cây hồ tiêu diện tích tập trung gần 70% tại 3 huyện: Lộc Ninh; Bù Đốp; Bù Gia Mập.

- Đối với cây ăn trái diện tích được phân bố tương đối đều trong đó có 4 huyện diện tích lớn chiếm gần 60% là: Lộc Ninh; Bù Gia Mập; Bình Long, Bù Đốp.

3. Cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú kiến nghị: Hiện nay, mặt đường đập hồ chứa nước Đồng Xoài đã xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, xe không lưu thông được. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, xem xét đầu tư sửa chữa để thuận tiện đi lại cho nhân dân và bảo vệ bờ đập.

Trả lời:

Mặt đường đập hồ chứa nước Đồng Xoài, huyện Đồng Phú được kết hợp làm đường giao thông nông thôn và được Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh sửa chữa, nâng cấp cứng hóa năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay do sự phát triển của đô thị, các xe chở vật liệu có tải trọng lớn thường xuyên đi qua mặt đập làm hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gây hạn chế lưu thông của người dân. Năm 2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước đã xây dựng Barie để hạn chế xe tải trọng lớn chạy qua mặt đập.

Hiện nay, do nguồn ngân sách để duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi còn hạn chế; trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp mặt đập đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

4. Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Bù Đăng: Cử tri xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đề nghị: Ngành chức năng khẩn trương giải quyết dứt điểm việc đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực Đập Đarana, nhằm giúp người dân yên tâm canh tác, phát triển sản xuất.

Trả lời:

Công trình hồ chứa nước Đarana, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng thuộc Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định. Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành; tuy nhiên, còn 04 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ công trình Hồ chứa nước Đarana. Theo Báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh các hộ dân không đồng ý với đơn giá đang áp dụng; đề nghị áp giá phê duyệt lại với đơn giá theo thị trường tại thời điểm này (tuổi cây tính lại đến thời điểm phê duyệt lại). Trường hợp đơn giá bồi thường về đất thấp, các hộ dân yêu cầu bồi thường bằng đất (đất đổi đất). Ngoài ra, còn một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ (Báo cáo số 137/BC-BQLDA ngày 10/6/2022 gửi kèm).

Đối với nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Bù Đăng giải quyết các kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực Hồ chứa nước Đarana.

5. Cử tri xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng phản ánh: Hiện nay, chi phí giá cả vật tư để đầu tư chăm sóc cây trồng cao, trong khi giá các mặt hàng nông sản thấp. Đề nghị tỉnh quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu ra các mặt hàng nông sản, để người dân yên tâm sản xuất. Cử tri xã Phước Tân, huyện Phú Riềng kiến nghị: Hiện nay, nông dân chuyển đổi cây trồng sang cây ăn trái rất nhiều

nhưng đầu ra gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đầu ra cho sản phẩm.

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT xin chia sẻ với khó khăn, kiến nghị của cử tri. Thực tế trong thời gian qua, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp. Nguyên nhân là do quan hệ cung cầu trên thị trường thế giới và thị trường trong nước luôn biến động mạnh; tình trạng mua, bán cạnh tranh không lành mạnh, thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp thương mại và người nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Việc chế biến sau thu hoạch vẫn còn nhiều hạn chế, từ đó làm giảm phẩm chất, giá trị gia tăng thấp. Đặc biệt là bà con nông dân chưa quan tâm thích đáng đến khuyến cáo của ngành nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về xu hướng thị trường và quan hệ cung cầu hàng hóa đó là: Sản xuất phục vụ cho nhu cầu từng thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ thực trạng trên, Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương đã và đang phối hợp các Sở, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp:

Tiếp tục hỗ trợ Nông dân, HTX, các Doanh nghiệp nông nghiệp tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản; đồng thời, thúc đẩy khai thác phân phối trực tuyến trên các Website, các sàn thương mại điện tử, mở rộng, tiếp cận kênh phân phối mới.

Quan tâm thu hút, đầu tư phát triển hệ thống logistics, nhằm chủ động và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong dự trữ, vận chuyển, lưu thông hàng hóa xuyên suốt từ sản xuất, nuôi trồng đến phân phối, giảm chi phí trung gian nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi cung ứng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp phân phối, hỗ trợ, hướng dẫn cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân thông qua hoạt động đào tạo quy trình, kỹ thuật nuôi trồng theo chuẩn VietGap, GlobalGap, truy xuất nguồn gốc... Ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ, bao tiêu các mặt hàng trái cây, nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm được sản xuất nuôi trồng theo quy trình VietGap, GlobalGap; định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Thường xuyên hỗ trợ thông tin, khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Bảo đảm chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Liên kết thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán để cùng nhau sản xuất theo định hướng thị trường. Sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP, hữu cơ, sinh thái, tuân hoàn sản xuất phải có bao bì, nhãn mác, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Triển khai truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, số hóa sản phẩm nông dân.

Cụ thể trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh và triển khai đồng bộ các chính sách như sau:

+ Chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp (*Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước*).

+ Đề án phát triển hệ thống sơ chế bảo quản sau thu hoạch (*Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh*)

+ Chính sách hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị (*Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước*)

Đối với xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng: Đang phối hợp với tập đoàn Lộc Trời triển khai mô hình hợp tác, liên kết với THT trồng Sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; phối hợp với các Công ty Nespice, Sơn Hà triển khai mô hình hợp tác theo chuỗi đối với cây Hồ tiêu theo tiêu chuẩn RA và hữu cơ quốc tế. Tại xã Phước Tân, huyện Phú Riềng: Đang phối hợp với UBND huyện Phú Riềng triển khai mô hình hợp tác, liên kết với các HTX sản xuất Sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc (HTX Nông Thành Phát, Bơ sáp Mã Dưỡng, Thành Tiến), trong đó đã hỗ trợ HTX Nông Thành Phát được Hải Quan Trung Quốc cấp mã số vùng trồng và hỗ trợ HTX Thành Tiến hoàn thiện hồ sơ để Hải Quan Trung Quốc cấp mã số vùng trồng. Đang phối hợp với các doanh nghiệp như: Chánh Thu (Bến Tre), Tập Đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH Minh Hàng (tại Đức Liễu Bù Đăng) để kết nối tiêu thụ sản phẩm các mặt hàng trái cây.

7. Cử tri xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng chuyển đổi cây cao su Bình Phước sang các loại cây khác, vì hiện nay nguồn thu từ cây cao su không hiệu quả.

Trả lời:

Giá mủ cao su giảm do nhiều nguyên nhân trong đó một phần là do thị trường Trung Quốc (thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam) đang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng PEFC và FSC bắt buộc nên lượng hàng xuất khẩu giảm xuống. Tuy nhiên, nếu thị trường mủ cao su còn ảm đạm thì thị trường gỗ cao su lại có nhiều tín hiệu tốt hơn nhất là các loại viên nén (chất đốt) hiện đang có nhu cầu rất cao, dự tính trong quý IV/2022 sẽ tăng vọt

khi các nước phương tây bước vào mùa đông và một phần phục vụ cho ngành chế biến dầu mỏ.

Vì vậy, Ngành nông nghiệp và PTNT khuyến cáo bà con nông dân nói chung và nông dân trồng cao su nói riêng cần:

- Tiếp tục chăm sóc vườn cây, đầu tư hợp lý tận dụng tối đa những phế phẩm nông nghiệp có thể tận dụng để làm nguồn phân ngay tại vườn giảm chi phí đầu vào.

- Chỉ chuyển đổi cây trồng khi thật sự cần thiết đối với diện tích già cỗi, diện tích đang phát triển trên các chân đất không phù hợp với loại cây đang trồng sang loại cây trồng khác thích hợp hơn ví dụ: Chân đất trũng, nhiều nước sát hồ có thể chuyển đổi sang cây ăn trái, cây rau đậu...; chân đất cao, sỏi tầng canh tác xấu không chủ động được nguồn nước có khó có thể chuyển sang các loại cây phù hợp hơn cây lồ ô, keo,...

Tuyệt đối không “Trồng – chặt; chặt – trồng” nhằm giảm thiệt hại tối đa trong quá trình chuyển đổi theo giá các loại cây trồng.

8. Cử tri xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đề nghị: Ngành chức năng liên quan tiến hành nạo vét cải tạo lại đập Suối Lai tại ấp Long Bình, xã Tân Quan.

Trả lời:

Công trình hồ chứa nước Suối Lai, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2006 (*thời gian tính toán vận hành sử dụng là 50 năm*), hồ có thông số kỹ thuật như sau: Dung tích toàn bộ: 436.000 m³; dung tích hữu ích: 346.000 m³; dung tích chết: 90.000 m³. Trong đó, dung tích chết là dung tích tính toán để chứa lượng bùn cát bị lắng đọng trong 50 năm sử dụng. Đến nay, hồ chứa nước Suối Lai được đưa vào sử dụng là 17 năm, dung tích chết chưa đạt dung lượng thiết kế.

Hồ chứa nước Suối Lai, huyện Hớn Quản có năng lực tưới thiết kế là 100ha; theo kết quả rà soát diện tích tưới năm 2021, hồ chứa nước Suối Lai diện tích tưới phục vụ là 17ha, đạt 17% thiết kế. Ngoài ra, trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh sửa chữa, nâng cấp đường mặt đập hồ chứa nước Suối Lai nhằm tạo thuận tiện cho tham gia giao thông của nhân dân.

Khi nhu cầu tưới hoặc sử dụng nước của hồ chứa nước Suối Lai tăng cao đột biến, vượt quá năng lực thiết kế, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh cải tạo, nạo vét hồ chứa nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

9. Cử tri Nguyễn Viết Bảo: Ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành: Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri biết, hiện nay dự án quy hoạch 05

triệu ha trồng rừng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là dự án 327) có phần diện tích nằm thuộc Dự án Becamex - Bình Phước, đến nay đã và đang được quản lý sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Dự án trồng mới 05 triệu ha rừng được Quốc hội phê chuẩn bằng Nghị quyết số 08/1997/QH10 và được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chỉ đạo thực hiện bằng Quyết định số 661/QĐ - TT ngày 29/7/1998. Vì thế, Dự án trồng mới 05 triệu ha rừng thường hay được gọi là Dự án 661 (không phải dự án 327).

Do cử tri Nguyễn Viết Bảo không cung cấp thông tin cụ thể về vị trí khu rừng nên Sở Nông nghiệp & PTNT chưa có cơ sở trả lời chính xác việc quản lý sử dụng khu rừng hiện nay. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả rà soát quy hoạch 03 loại rừng thì hiện nay xã Minh Thành, huyện Chơn Thành không còn đất thuộc quy hoạch 03 loại rừng. Do vậy, diện tích rừng trồng tại địa phương được quản lý theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về chính sách đất lâm nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định chính sách đất lâm nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

10. Cử tri xã Bù Nho, huyện Phú Riềng kiến nghị: Việc cung cấp xi măng để làm đường bê tông xi măng xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đặc thù rất chậm, thời điểm hiện tại vẫn chưa có xi măng, nhiều tuyến đường đang phải chờ xi măng, ảnh hưởng lớn đến việc giải ngân của cấp xã. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm có xi măng để thi công đường bê tông xi măng

Trả lời:

Việc này do Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh thực hiện, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã thuận chủ trương mua sắm tập trung xi măng theo cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 và giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng năm 2022 (tại công văn số 319/UBND-KT Ngày 19/01/2022). Ngày 20/01/2022 Văn phòng điều phối có Tờ trình số 10/TTr-VPĐP về việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm xi măng tập trung thực hiện cơ chế đặc thù trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư. Trải qua rất nhiều bước triển khai thực hiện, điều chỉnh, rà soát; ngày 26/7/2022 UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán (lần 3) mua xi măng tập trung tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND.

Ngày 16/9/2022 Văn phòng điều phối tỉnh đã tiến hành phân bổ xi măng đợt 1 năm 2022 là 57.300 tấn xi măng cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai các hạng mục, trong đó huyện Phú Riềng được cấp 5.600 tấn. Sau khi được cấp các huyện, thị xã sẽ tự phân bổ đến các xã trong địa bàn.

Là năm đầu tiên chuyển sang mua sắm tập trung theo luật đất thầu lại trong bối cảnh giá vật liệu tăng cao nên gặp nhiều khó khăn cho mua xi măng, rất mong cử tri và nhân dân thông cảm và tiếp tục đồng hành, đồng lòng chung sức xây dựng NTM.

Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Các đơn vị: TL, KL, VPĐP;
- Các bộ phận: TTBVTV, PTNT;
- Lưu: VT, HC (Q).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình